

## **Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh**

**Tên gọi:** Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh

**Địa chỉ:** Đường Nguyễn Văn Bình, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

### ***Quá trình lịch sử:***

Đường Sách TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động ngày 9/01/2016 và liền sau đó được bình chọn là 01 trong 10 sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016. Đường Sách tọa lạc tại trung tâm Quận 1, nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Bình, được bao phủ bởi 2 hàng me cổ thụ rợp bóng mát, tạo không gian xanh mát quanh năm. Với vị trí thuận lợi, Đường Sách đặt kế bên các di sản đô thị nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà và tiếp giáp với Bưu điện Thành phố; cách Dinh Độc Lập và Thảo Cầm Viên khoảng chừng 500m; tất cả tạo hòa chung tạo nên không gian văn hóa đặc sắc và thu hút người dân không chỉ trong nước mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Đường Sách TP.HCM với chiều dài 144m, lòng đường rộng 8m. Hai bên lề đường có gần 30 gian hàng sách của 20 đơn vị xuất bản tham gia hoạt động, lưu hành hàng vạn đầu sách, đầy đủ các loại đề tài, từ chính trị, xã hội, công nghệ khoa học, đến văn hóa, văn học, khảo cứu, ngoại văn, tâm lý giáo dục, thiếu nhi... đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc; 4 gian sách quý – sách xưa; 2 quán café sách; 2 gian hàng quà lưu niệm và các không gian diễn ra hoạt động giao lưu, trải nghiệm dành cho bạn đọc như không gian dành nghệ thuật đóng sách và phục chế sách quý; sân chơi thiếu nhi; sân khấu dành để tổ chức hoạt động sự kiện; khu trưng bày sách hỗ trợ dạy và học dành cho học sinh; khu vực đọc sách tiếng anh miễn phí; chiếu nghỉ để bạn đọc dừng chân đọc sách hay lòng đường thường xuyên phục vụ các chương trình triển lãm, sự kiện, lễ hội, sân chơi tương tác.

Mỗi cửa hàng sách hay không gian đọc sách được thiết kế theo một phong cách riêng. Cách trưng bày sách của từng gian hàng cũng rất độc đáo. Có kệ sách được trưng bày giữa đường, có sách trưng bày trên mô hình xe bus hoặc ở bất cứ góc nào bạn đọc cũng dễ dàng mượn 1 quyển sách để đọc trong không khí gần gũi, thân thiện. Bạn đọc tha hồ lựa chọn và đọc sách mà không lo ai làm phiền. Vì thế, đôi khi du khách có thể bắt gặp những cô bé, cậu bé ngồi lọt thỏm giữa những kệ sách mà đọc say sưa; hay những bạn trẻ ngồi cả buổi sáng bên ly cà phê, mải mê với cuốn sách mới thơm phức mùi giấy mới...

Đường Sách có lối kiến trúc đặc sắc với không gian mở nhưng vẫn đảm bảo được sự hài hòa kiến trúc với các cụm di tích văn hóa, lịch sử truyền thống lân cận như Nhà thờ, Bưu điện... Kiến trúc Đường Sách TP.HCM được đánh giá là

một thiết kế sáng tạo hiếm có, đoạt giải thưởng cao nhất trong IFLA AAPME Awards 2022, hạng mục Tiềm năng Kinh tế. IFLA AAPME Awards 2022 - “Climate Crisis Design” (tạm dịch: Thiết kế Khủng hoảng Khí hậu) là giải thưởng thiết kế quốc tế do Liên đoàn Kiến trúc sư Cảnh quan Quốc tế (IFLA) khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APR) tổ chức, phối hợp với IFLA khu vực Châu Phi và Trung Đông.

Đường Sách TP. Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cư dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước, bạn bè quốc tế nói chung. Đường Sách TP. Hồ Chí Minh là điểm sáng - một “nét son” trong phát triển văn hóa đọc của Thành phố, là nơi thưởng lãm các giá trị tinh hoa văn hóa tinh thần không chỉ dành cho những người yêu sách mà còn là nơi giới thiệu các giá trị truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.